



ข่าวสาร

ศรีพิบูล



งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ๑๕๖ หมู่ ๕ ต.พลาชุมพล อ.เมือง จ.พิบูลโลก ๖๕๐๐๐ โทร/แฟกซ์ ๐๕๕-๒๖๗๑๐๘ <http://www.psu.ac.th>

ฉบับที่ ๑๒

ปีการศึกษา ๒๕๕๒

วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒

แจ้งเวลาและจุดให้บริการรถไฟฟ้า

ผศ.มงคล อักษรดิษฐ์ ผอ.สนอ. แจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้เปิดให้บริการรถไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักวิชาการของมหาวิทยาลัยมาได้ระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากและได้รับการตอบรับที่ดี

ดังนั้นเพื่อความให้บริการมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น นายเฉลิม แก้วเทศ หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ ได้จัดเส้นทางให้บริการรถไฟฟ้า ดังนี้

สายที่ ๑ เริ่มจากหน้าหอพักทะเลแก้วนิเวศ ผ่าน คณะวิทยาศาสตร์, ศูนย์วิทยบริการฯ, ศูนย์การศึกษาพิเศษ (บ่อมยาม), คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีเกษตรฯ, อาคารศูนย์ภาษาฯ และสิ้นสุดที่อาคารเรียนรวม ตามลำดับ

สายที่ ๒ เริ่มจากอาคารเรียนรวม, ผ่านอาคาร ศูนย์ภาษาฯ, อาคาร ม.-อาคาร ฉ., หน้าอาคารเวียงแก้ว, สนามกีฬาพระองค์ดำ, คณะเทคโนโลยีฯ, แฟลตอาจารย์-เจ้าหน้าที่, ศูนย์การศึกษาพิเศษ, คณะวิทยาศาสตร์ฯ และสิ้นสุดที่หอพักทะเลแก้วนิเวศ ตามลำดับ

ซึ่งรถไฟฟ้าที่ให้บริการทั้งสองจุดนี้จะวิ่งสวนทางกัน ในแต่ละจุดรอบทะเลแก้ว จะใช้เวลาการวิ่งรอบละ ๑ ชั่วโมง พักรถอีก ๓๐ นาที โดยมีตารางการให้บริการดังนี้

- รอบที่ ๑** เวลา ๐๙.๓๐ น. **รอบที่ ๒** เวลา ๑๐.๓๐ น.
- รอบที่ ๓** เวลา ๑๑.๓๐ น. **รอบที่ ๔** เวลา ๑๒.๓๐ น.
- รอบที่ ๕** เวลา ๑๓.๓๐ น. **รอบที่ ๖** เวลา ๑๔.๓๐ น.
- รอบที่ ๗** เวลา ๑๕.๓๐ น. **รอบที่ ๘** เวลา ๑๖.๓๐ น.

การให้บริการรถไฟฟ้าดังกล่าว คาดว่าจะครอบคลุมพื้นที่การให้บริการได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานและช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย



ทว.ขอเชิญร่วมงานรักษ์ไทย พงษ์

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “โครงการ รักษ์ไทย” ในวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๒ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถ อาคารพระปกเกล้า เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญในการมีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ความกตัญญู อีกทั้งเป็นการช่วยสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่

ควจ.จึงขอเรียนเชิญ คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทุกคณะ ทุกหน่วยงานที่สนใจ เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยขอให้ผู้เข้าร่วมงานแต่งกายด้วยชุดไทย สวยงามตามความเหมาะสม เพื่อจะได้มีส่วนร่วมสัมผัสกับความเป็นไทยอย่างแท้จริง



ขอเชิญบุคลากร มรพส.ที่สนใจ ร่วมเวทีสัมมนาฯ สานฉันทน์ ๒๔ มิ.ย.นี้

สภาผู้แทนราษฎรขอความร่วมมือจังหวัด พิษณุโลกจัดเวทีสัมมนาฯ สานฉันทน์ ในวันที่ ๒๔ มิ.ย.๕๒ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรพส.(ทะเลแก้ว) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาทั้งภาคการเมือง ธุรกิจ การศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป ซึ่งจะมีการถ่ายทอดโดยสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก (ช่อง ๑๑ เดิม) จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มรพส. ที่สนใจ ร่วมสัมมนาฯ สานฉันทน์ครั้งนี้ ตามวันและเวลาดังกล่าว

ศิลป@เชิญบุคลากร มรพธ. ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา

อ.นิภารัตน์ กาญจนโชติ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพธ. เปิดเผยว่า สำนักศิลปะฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่ไว้ในเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว จึงได้ร่วมกันระหว่าง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทุกคณะทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดทำโครงการหล่อเทียน - ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๒ โดยจัดทำในรูปแบบที่ให้นักศึกษาทุกฝ่ายงานของมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในการหล่อเทียนเข้าพรรษาด้วยตนเอง ถือเป็น การส่งเสริมและทำนุบำรุงทางด้านศาสนาส่วนนี้ นอกจากนั้น นักศึกษา ยังได้รับรู้เรื่องราวความสำคัญของการหล่อเทียนเข้าพรรษาอีกด้วย

ดังนั้น สำนักศิลปะฯ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๒ ในวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารมหาชิราลงกรณ โซน A เพื่อใช้เป็นเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยไปถวายที่วัดคูหาสวรรค์ ในวันที่ ๑ ก.ค. ๕๒ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญดังกล่าว

โครงการต้นกล้าอาชีพ ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่ปิดโครงการฯ รุ่นที่ ๒ ในวันพุธที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เดิมจัดที่ ห้องประชุมกาชะลอง ชั้น ๘ อาคาร ม. เปลี่ยนเป็น ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม

การขอจัดตั้งชมรมนักศึกษาปี ๕๒

งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา แจ้งให้ทราบว่า นักศึกษาที่มีความประสงค์จะจัดตั้งชมรมนักศึกษาในปี การศึกษา ๒๕๕๒ ทั้งชมรมเดิมที่จะขอต่ออายุ และชมรมใหม่ที่ จะขอจัดตั้ง ให้ติดต่อขอรับแบบฟอร์มการขอจัดตั้งชมรมได้ที่ห้องกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ <http://saf.psu.ac.th/2551/Activity/> หรือสอบถามได้ที่ โทร.๐-๕๕๒๖-๗๐๗๘



มรพธ. จัดพิธีไหว้ครู-สู่ขวัญ '๕๒ ประกวดเขียนสวดยงาม-สร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยฯ กำหนดจัดพิธีไหว้ครู - สู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุมศรีวิจิตรโชติ ซึ่งกำหนดการ ข่าวสารศรีพิบูลจะแจ้งให้ทราบในวันต่อไป

ทางด้านงานกิจกรรมฯ แจ้งให้ทราบว่า ตามที่ได้ นัดหมายซ่อมตัวแทนห้องถือพานไหว้ครู ในวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ในเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุม ศรีวิจิตรโชติ นั้น เนื่องจากในเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัย มีภารกิจในการใช้หอประชุม ดังนั้น งานกิจกรรมฯ จึงขอแจ้งเลื่อนเวลาการฝึกซ้อม จากเดิม ๑๓.๐๐ น. เปลี่ยนเป็น ๑๔.๓๐ น. สถานที่เดิม

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสืบสานและรักษาไว้ซึ่ง ประเพณีอันดีงาม ปีนี้มหาวิทยาลัย โดยงานกิจกรรมฯ ได้จัด การประกวดพานไหว้ครูขึ้น แบ่งรางวัลเป็น ๒ ประเภทคือ ประเภทความสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ มีรายละเอียดดังนี้

กติกา แต่ละห้องส่งพานไหว้ครู ๑ พานดอกไม้สด และ ๑ พานรูปเทียน โดยเน้นความประหยัด พอเพียงเรียบง่าย ใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน ได้แก่ ความเหมาะสมในการ เลือกวัสดุมาใช้และการตกแต่ง ความสมบูรณ์ของผลงาน/ ความถูกต้องตามแบบแผน (มีของที่ใช้ในพิธี ๓ อย่าง คือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม และ ดอกมะเขือ) รูปทรงของพานมีความ สมดุลและขนาดที่เหมาะสม ฝีมือในการจัดปรารถนียบร้อย สวยงามและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสื่อ ความหมายได้ชัดเจน

สำหรับ เงินรางวัล (แยกตามประเภทสวยงามและ ความคิดสร้างสรรค์) ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ๑,๕๐๐ บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ๑,๒๐๐ บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ๑,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชยสอง รางวัลๆ ละ ๕๐๐ บาท

"การส่งเข้าประกวด ให้ส่งในรอบที่นักศึกษาเข้าร่วม พิธีไหว้ครู บริเวณหน้าหอประชุม ทั้งนี้กำหนดให้แต่ละ ห้องส่งประกวดได้เพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น"